

Số: /TB-KLĐT

Trung Lương, ngày tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, ông Võ Thanh Định, UV BCH Đảng bộ thị xã - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường và ông Nguyễn Công Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn phường, địa điểm tại Nhà văn hóa TDP La Giang, phường Trung Lương.

Dự hội nghị có ông Bùi Tuấn, Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phó Trưởng Đoàn công tác của BTV Thị ủy tại phường Trung Lương; ông Đinh Văn Thiện, Chuyên viên Ban Dân vận Thị ủy; bà Trần Thị Kim Tuyên, Phó Chánh thanh tra thị xã; bà Phan Thị Kiều Trang, Cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy công an thị xã; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng - phó các đoàn thể, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Thủ trưởng các đơn vị kinh tế - sự nghiệp; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng các tổ dân phố; Nhân dân, đảng viên, cán bộ trên địa phương.

Tại hội nghị, sau khi chủ trì thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc đối thoại, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng đã có 9 lượt ý kiến với 14 nội dung phát biểu của Nhân dân, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường...

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường được đồng chí Chủ tịch UBND phân tích làm rõ, trả lời rất cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại và được Nhân dân đồng tình cao. Đối với những vấn đề Nhân dân còn băn khoăn, chủ trì đối thoại, giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Nam, thường trú tại TDP Phúc Sơn phản ánh, đề xuất: Xử lý việc gia đình ông Nguyễn Ngọc Sỹ ở TDP Phúc Sơn, làm xưởng sửa chữa gây ô nhiễm môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến gia đình ông, bên cạnh đó còn coi nói lấn chiếm đất bãi tràn thoát nước, để hoạt động sản xuất; nội dung thứ 2 tại tuyến đường Quốc lộ 1A có nhiều hộ gia đình lấn chiếm hành lang vỉa hè đặt, để các vật dụng làm mất mỹ quan đô thị và ATGT.

Tiếp thu ý kiến của Công dân, Chủ tịch UBND phường tiếp thu. Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Luân, Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo Công chức địa chính xây dựng và Tổ quản lý trật tự đô thị phường phối hợp với Ban công tác Mặt trận TDP Phúc Sơn kiểm tra, thực địa và có giải pháp xử lý theo quy định, trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

2. Ý kiến của bà Kiều Thị Hoa, thường trú TDP Hậu Đền phản ánh việc gia đình bà tranh chấp ranh giới đất đai với gia đình bà Nguyễn Thị Cận nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Tiếp thu ý kiến của công dân, Chủ tịch UBND phường giao ông Nguyễn Lương Bằng, Công chức địa chính tham mưu thành lập Hội đồng hòa giải để tổ chức hòa giải cho 02 gia đình theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2024. Về phản ánh việc gia đình nộp GCNQSD đất nông nghiệp cho Công chức địa chính để điều chỉnh GCNQSD đất sau khi bị thu hồi, sau thời gian lên nhận Công chức địa chính trả lời hiện chưa tìm được vậy nếu mất thì ai chịu. Nội dung này giao đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Công chức địa chính phối hợp với đồng chí Võ Hùng, nguyên công chức địa chính phường làm rõ để trả lời cho công dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/7/2024.

3. Ý kiến của ông Đoàn Văn Nhạ, thường trú TDP Bản Xá, bà Nguyễn Thị Ngân, thường trú TDP La Giang, ông Nguyễn Quốc Lập, thường trú TDP Tân Miếu phản ánh việc lập hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình phải làm đi làm lại nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Tiếp thu ý kiến của công dân, giao đồng chí Nguyễn Ngọc Luân, Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo Công chức địa chính hướng dẫn các hộ gia đình bổ sung hồ sơ đảm bảo theo quy định, để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền.

4. Ý kiến của ông Đoàn Văn Trà, Tổ trưởng TDP Quỳnh Lâm đề nghị cấp GCNQSD đất mạ cho Nhân dân tổ dân phố Quỳnh Lâm đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Tiếp thu ý kiến giao đồng chí Nguyễn Ngọc Luân, Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo Công chức địa chính, tổ công tác xử lý tồn đọng đất đai nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất mạ cho Nhân dân theo quy định. Thời gian thực hiện lập hồ sơ hoàn thành trong tháng 7 năm 2024.

Chậm nhất 30 ngày làm việc sau khi nhận được Thông báo yêu cầu các bộ phận có liên quan làm văn bản báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền phường; báo cáo với Bí thư Đảng ủy - CTĐND, Chủ tịch UBND phường những vấn đề đã giải quyết, chưa giải quyết được để theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Thông báo Kết luận của Chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân ngày 27/6/2024 yêu cầu các tổ chức, bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TTr Thị ủy (B/c);
- Ban Dân vận Thị ủy;
- Đoàn chỉ đạo;
- TTr Đảng ủy - HĐND - UBND;
- TTr MTTQ phường; Các đoàn thể;
- Cán bộ, Công chức;
- Ban công tác Mặt trận các TDP;
- Lưu: VP, Hồ sơ đối thoại.

**TM. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY  
CHÍNH QUYỀN**

**Nguyễn Công Lộc  
Phó Bí thư Đảng ủy - CTUBND**